



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์พิมพ์ชัดลึก ฉบับประจำวันที 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 หน้า 20 มูลค่าข่าว 770,154.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ยึดห้อง 3 คนจุดกระแสในไทย ติวเข้ม ผู้ฝึกสอน-ผู้ตัดสินสู่สากล



มาตรฐานที่ใช้ในภาคปฏิบัติ ตลอดจนถึงการอบรมครั้งนี้

นั้นก็รวมถึงวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ส่งตรงจากแดน "ลอคซ่อง" สิงคโปร์ ทั้งสองคน คือ Dr.Koh Koon Teck ตำแหน่ง Executive Member, World Association for Basketball Coaches, FIBA Asia Instructor ผู้ที่บินมาติวเข้มให้ผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล 3 คนในไทย แบบที่เรียกว่าให้กันเต็มสตรีมเลยทีเดียว มาพร้อมกับ Mr.Mah Swee Sung ตำแหน่งอดีตเอฟเอไอเอ Referee (1990-2005) และปัจจุบันเป็นเอฟเอไอเอ Commissioner & National Referee Instructor ผู้ให้ข้อสงสัยทุกกรณีให้ผู้ตัดสินบาสเกตบอลสามคนในเมืองไทยได้เป็นอย่างดี

ล่าสุด คร.เนตรทราย วงศ์ปราช นายกสมาคมกีฬา

ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเมื่อเสด็จตอบรับจากผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 3 คน จากทั่วประเทศ ที่มาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล 3 คน (3x3 Workshop for Referees and Coaches) อย่างฉันทามติเกือบ 80 คน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกีฬาบาสเกตบอลจากสิงคโปร์มาถ่ายทอดองค์ความรู้แบบเต็มรูปแบบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดสองวันเต็ม

3 องค์กรหลักที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ ประกอบด้วย สมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคน, สถาบันการพลศึกษา และ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่จาก สำนักกีฬา ม.รามคำแหง ทั้งห้องประชุมเพื่อรับฟังทฤษฎี และสนามบาสเกตบอล



บาสเกตบอลสามคน กล่าวถึงความสำเร็จครั้งนี้ว่า แม้จะเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล 3 คน ครั้งแรกในเมืองไทย แต่ถือว่าเป็นการปลุกกระแสวงการกีฬาบาสเกตบอลสามคนได้เป็นอย่างดี ทั้งเสียงตอบรับจากการสมัครเข้าร่วมอบรมตลอดจนแบบสอบถามจากผู้เข้าอบรมทุกคน ก็ออกมาในแนวทางเดียวกับสมาคม คือ ต้องการให้ไปจัดแบบนี้ในระดับภูมิภาคให้ครบทั้ง 4 ภาค เพื่อกระจายองค์ความรู้สำหรับผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลสามคน รวมถึงพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลสามคนให้มีศักยภาพและสามารถทำทีมส่งเข้าแข่งขันได้อย่างถูกต้องตามระเบียบสากล ดังนั้นในระยะอันใกล้นี้สมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคนก็จะร่วมมือกับ สพล. และ มศว ในการจัดอบรมในระดับภูมิภาคตลอดจนมีแม่ข่ายการแข่งขันให้เป็นสนามทดสอบกันทั้งปี

ขณะที่ **ดร.ปรีวิวัฒน์ วรณกลาง** อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เปิดเผยหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมครั้งนี้ เราเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่าน โดยเฉพาะบุคลากรในสังกัดทั้ง 17 แห่งของเรา ทุกคนดูจะมีความสุขและมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้นักกีฬาและต้นสังกัดได้เป็นอย่างดี คาดว่าในอนาคตกีฬาบาสเกตบอลสามคนจะต้องเป็นที่นิยมของบุคลากรทางการกีฬาแพร่หลายมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

ส่วน **รศ.ดร.สุปราณีวี ขวัญบุญจันทร์** คณบดีคณะพลศึกษา มศว ในฐานะเลขาธิการสมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคน กล่าวว่า ถือว่าเกินความคาดหมายที่ตั้งเอาไว้ทั้งเรื่องบุคลากรและองค์ความรู้ที่ได้รับ เชื่อว่าการอบรมในระดับภูมิภาคต้องมีการจัดขึ้นอย่างแน่นอน ขอให้ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บ www.3x3ba.com หรือเฟซบุ๊ก 3x3Basketball Association

ผศ.เจริญ เครือทิวา ผู้แทนจาก สพล.อ่างทอง กล่าวชื่นชมการจัดอบรมครั้งนี้ว่า ดีใจที่มีกรริเริ่มอบรมบาสเกตบอลสามคนในระดับนี้ เพื่อให้ผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนมีการตื่นตัวและอยากนำความรู้ที่ได้รับไปทดลองวิชาโดยเร็ว

ปิดท้ายที่ **นายกิตติศักดิ์ หัตถิยา** ผู้ฝึกสอนทีมโรงเรียนเทศบาลวัดคูปันทาราม จ.ระนอง บอกว่า ได้รับความรู้ด้านบาสเกตบอลสามคนเพิ่มมากขึ้น อยากให้มีการจัดแบบนี้เรื่อยๆ โดยเฉพาะกระจายไปสู่ภูมิภาคด้วยจะดีมาก

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลสามคน ถือเป็นการนำร่อง หลังจากนั้นจะมีการจัดอบรมในระดับภูมิภาคทั่วประเทศ ดังนั้นผู้ที่มีความสนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บ www.3x3ba.com หรือเฟซบุ๊ก 3x3Basketball Association สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคน โทร.0-2580-1830-1 หรือ 08-6313-1353

